

ตารางการมอบหมายการดำเนินงาน
การบูรณาการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ จังหวัดระยอง

ที่	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	การดำเนินงาน
๑	สำนักงานจังหวัดระยอง	<p>๑. บูรณาการและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนรายสาขา/เฉพาะด้าน ต่างๆ ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ เพื่อกำหนดทิศทางและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โดยนำ แผนพัฒนาอำเภอ แผนความต้องการระดับอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด มาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาที่บูรณาการร่วมกัน</p> <p>๓. กำกับติดตาม ให้คำแนะนำ และพัฒนาศักยภาพ ในการบูรณาการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ในภาพรวมของจังหวัดระยองให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>
๒	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง	<p>กำกับติดตาม ให้คำแนะนำ และพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานของอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ในการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>
๓	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง	<p>กำกับติดตาม ให้คำแนะนำ และพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>
๔	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง	<p>กำกับติดตาม ให้คำแนะนำ และพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>
๕	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	<p>พิจารณาโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการประสานโครงการฯ หรือโครงการที่ ก.บ.จ. เสนอ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งตรวจสอบโครงการดังกล่าวเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น</p>
๖	อำเภอทุกแห่ง	<p>๑. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนและจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ ก.บ.อ. รวมทั้ง การพัฒนาศักยภาพของ ก.บ.อ. ในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาอำเภอ</p> <p>๒. บูรณาการ กำกับติดตาม ให้คำแนะนำ และพัฒนาศักยภาพ แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการชุมชนหรือหน่วยงานอื่นจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน</p> <p>๓. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดทำเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้านชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่</p>

ที่	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	การดำเนินงาน
๗	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	<ol style="list-style-type: none">๑. ร่วมกับอำเภอในการบูรณาการ กำกับติดตาม ให้คำแนะนำ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการชุมชน หรือหน่วยงานอื่นจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน๒. พิจารณาบรรจุแผนงานหรือโครงการระดับตำบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น๓. ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
๘	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง	<ol style="list-style-type: none">๑. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ ก.บ.ต. รวมทั้ง การพัฒนาศักยภาพของ ก.บ.ต. ในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล๒. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน